

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอาน และ
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวุฒน์

ได้รับโล่เกียรติคุณ
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2552



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีคุณูปการต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อรับโล่เกียรติคุณเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า **ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอาน** รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร และ **รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวุฒน์** รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการบริหารจัดการสารเคมี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญต่อภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

คำประกาศเกียรติคุณ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการนโยบายระดับประเทศ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นคณะรัฐมนตรีด้าน สิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการกำหนดนโยบายและแผนด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จมาโดยตลอด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีบทบาทสำคัญ ในการให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ ดำเนินงานและการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสมอย่างรอบคอบด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ ท้วมเท และอุทิศตน โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสิ่งสำคัญ คุณานุประโยชน์ของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นเอนกประการ

ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ปรากฏไพศาลเพื่อเป็นเกียรติ ประวัตติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นุชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ สืบไป